

12 กรกฎาคม 2554

เรื่อง เรียนเชิญเข้าชมนงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
และขออนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน

① เรียน ผู้บริหาร

งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ ธนาคาร สถาบันการเงิน ภาครัฐและภาคเอกชน และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำบริการทางการเงินและการลงทุน อาทิ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อเอสเอ็มอี, สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า, สินเชื่อธุรกิจรายย่อย, สินเชื่อเช่าซื้อ, การเปิดบัญชีเงินฝาก, สลากออมทรัพย์, การออมในรูปแบบการประกันชีวิต และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ กองทุนรวม กองทุนทองคำ ตราสารหนี้ ฯลฯ เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และ SMEs ให้สามารถเข้าถึง แหล่งเงิน และ แหล่งทุน ได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและธุรกิจขนาดเล็กทุกระดับ

ในงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO ยังมีการจัดเวทีสัมมนาให้ความรู้เรื่อง ตลาดเงิน ตลาดทุน และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนที่เข้าชมงานฟรีอีกด้วย เพื่อเป็นพื้นฐาน การตัดสินใจลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง โดยมียอดธุรกรรมการเงินในงานรวมทั้งสิ้นกว่า 759,000 ล้านบาท จากผู้เข้าชมงานรวมกว่า 6 ล้านคน

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา “การเงินธนาคาร” ได้ขยายการจัดงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO ออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ภาคอีสาน ที่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก ที่ เมืองพัทยา เพื่อกระจายเม็ดเงินออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่นแต่ละภาคสามารถเข้าถึง แหล่งเงิน และ แหล่งทุน ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับคนกรุงเทพฯและภาคกลาง

ในปี 2554 งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา MONEY EXPO KORAT 2011 มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2554 MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด Better Money Better Life การเงินดี ชีวิตดี

งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เป็นงานใหญ่ประจำปีงานหนึ่งของประเทศไทย เป็นงานที่มีส่วนในการ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และ ส่งเสริมการออมการลงทุน ดังจะเห็นได้จากธุรกรรม การเงินที่เกิดขึ้นในงานตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มียอดรวมสูงกว่า 759,000 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียน ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าหลายล้านล้านบาทเลยทีเดียว

การเงินธนาคาร ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและหน่วยงานของท่านเข้าร่วมชมงานมหกรรม การเงินโคราช ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ และความอนุเคราะห์จากท่านในการติดต่อประชาสัมพันธ์ งานในบริเวณที่ท่านเห็นควรเหมาะสมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงให้ก้าวไปข้างหน้า

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน และขอขอบคุณในความสนับสนุนและช่วยเหลือต่างๆ ในครั้งนี้

๑ *สม. ก. ๗๐๐ ๗๕๕*
เพื่อโปรดพิจารณา

สม. ก. ๗๕

(นายราชัย อัครเวศน์)
หัวหน้างานสารบรรณและนิติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์)

ประธานจัดงาน

๓ มอบ สสน.
แจ้งเวียนอิเล็กทรอนิกส์

สุว

26 ก.ค. 2554

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ตำนกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและเอ็กซ์ฮิบิชัน 0 2691 4126-30 ต่อ 214, 220, 226

๑ *สม. ก. ๗๕๕*